



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและ
ประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา
ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงิน
ประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง
ของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือก ให้ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่งจำนวน (บาท)
๑	นางสดากานต์ เลิศวรรณวิทย์	นายแพทย์ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ รพท.๖๙) หัวหน้ากลุ่มงาน	กลุ่มภารกิจด้านบริการ ทุติยภูมิระดับสูง กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อ ทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นางกิตติยา ศรีเลิศฟ้า)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางลดาภรณ์ เลิศวรรณวิทย์
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม
 (ตำแหน่งเลขที่ รพท. 69) หัวหน้ากลุ่มงาน

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- แพทยศาสตรบัณฑิต</p> <p>- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา</p> <p>- อายุราชการ 6 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2551 – 12 มกราคม 2558)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับชำนาญการเป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2555 – 12 มกราคม 2558)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในสายงานแพทย์มาแล้วเป็นเวลา 6 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2551 – 12 มกราคม 2558)</p> <p>- ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตที่ 35987 วันออกใบอนุญาต วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2550</p>
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 95</p>
<p>3. อื่น ๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อ นางลดากานต์ เลิศวรรณวิทย์

ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. 69) หัวหน้ากลุ่มงาน

กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อบุ๊ศักดิ์
ชุตินุชโรอุทิศ สำนักงานแพทย์

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน งานพัฒนาคุณภาพหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 1 มิถุนายน 2555 - 31 ตุลาคม 2557

ขณะดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงาน สังกัดกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อบุ๊ศักดิ์ ชุตินุชโร อุทิศ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอ
ขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญมากปัญหาหนึ่งในปัจจุบัน เนื่องจากวัยรุ่นและ
เยาวชนเป็นวัยที่จะต้องอยู่ในช่วงของการศึกษา หากวัยรุ่นตั้งครรภ์ในช่วงวัยนี้ จะทำให้เกิดผลกระทบ
ที่ตามมา หลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทางด้านสุขภาพ
อนามัยของมารดาและทารก พบว่ามีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์สูง อัตราตายและทุพพลภาพจากการ
ตั้งครรภ์และการคลอด และการทำแท้งมีมากกว่าการตั้งครรภ์ในวัยผู้ใหญ่ และพบอัตราการทำแท้งสูง
ในวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ การขาดความพร้อมในการดูแลสุขภาพของตนเองในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเด็กลดลง

ปัจจุบันในประเทศไทย พบการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ร้อยละ 20-30 ของการตั้งครรภ์ทั้งหมด ร้อยละ
80 เป็นการตั้งครรภ์แบบไม่ตั้งใจ ร้อยละ 30 นำไปสู่การทำแท้ง ร้อยละ 14 เป็นการแท้งบุตรเอง และอีก
ร้อยละ 56 มีการคลอดบุตร ซึ่งบุตรที่คลอดออกมามักจะมีปัญหาในเรื่องของน้ำหนักตัวน้อย คลอดก่อน
กำหนด เสียชีวิตหลังคลอด อายุของแม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ต่ำสุดพบเพียง 11 ปี

จากข้อมูลของสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การตั้งครรภ์ของเด็ก
วัยรุ่นอายุระหว่าง 10 - 19 ปี ที่คลอดบุตรพบว่า มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีและไม่มีท่าทีว่าจะลดลงจาก
ร้อยละ 12.9 ในปี พ.ศ. 2546 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 16.6 ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานขององค์การ
อนามัยโลก (WHO) ที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 10

สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โรงพยาบาลหลวงพ่отวิศศักดิ์ ชุติษฐโร อุทิศ พบว่าหญิงคลอดที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ที่คลอดโรงพยาบาลหลวงพ่отวิศศักดิ์ ชุติษฐโร อุทิศ ปี 2554 จากหญิงคลอดทั้งหมด จำนวน 426 คน มีหญิงคลอดที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 ปี 2555 จากหญิงคลอดทั้งหมด จำนวน 588 คน มีหญิงคลอดที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี จำนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 28.23

ดังนั้น เห็นได้ว่า หญิงตั้งครรภ์และหญิงคลอดที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่โรงพยาบาลหลวงพ่отวิศศักดิ์ ชุติษฐโร อุทิศ มีจำนวนมาก และเป็นปัญหาที่สำคัญ จึงเริ่มดำเนิน โครงการคลินิกตั้งครรภ์วัยรุ่นขึ้น เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อข้อเสนอ การพัฒนาคุณภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นอย่างครบวงจร
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพิ่มพื้นที่การให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาที่เหมาะสม การเข้าถึงการให้บริการเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ การคุมกำเนิด การป้องกันและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อลดอัตราการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยเป้าหมายที่สำคัญคือ เขตหนองแขม เนื่องจากตามข้อมูลที่รวบรวม พบว่าหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มาคลอดโรงพยาบาลหลวงพ่отวิศศักดิ์ ชุติษฐโร อุทิศ อยู่ในเขตหนองแขมถึง 50-65 % โดยร่วมมือกับทางสำนักงานเขต โรงเรียน และสถานศึกษา
2. มีการจัดตั้งคลินิกวัยรุ่นเพื่อให้คำปรึกษาด้านทักษะชีวิต การคุมกำเนิดที่เหมาะสม การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับวัยรุ่น เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพเป็นไปอย่างครบวงจร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
 2. วัยรุ่นที่ได้รับความรู้เรื่องเพศศาสตร์ศึกษา มีความรู้เพิ่มขึ้นหลังการอบรม
 3. ลดอัตราการหญิงตั้งครรภ์และหญิงคลอดวัยรุ่นที่มารับบริการที่โรงพยาบาลหลวงพ่отวิศศักดิ์ ชุติษฐโร อุทิศ
4. วัยรุ่นที่เข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกวัยรุ่นมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น